

**Thông Báo của Viet Nalanda Foundation**  
**về Giải Khuyến Học Tặng Ngữ**  
**“Thonmi Sambhota”**  
*Learning Tibetan Award Program (LTAP)*



**Viet Nalanda Foundation**  
**Tibetan-Buddhism for Vietnamese Vajrayana Buddhists**

*Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 10 năm 2010*

Thân mến kính gửi Thầy Thích Quảng Thiện, đạo hữu Nguyễn Mạnh Cường và đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Mai

Thay mặt cho Ban Tổ Chức, xin chúc mừng Thầy và quý đạo hữu đã ghi danh tham gia Giải Khuyến Học Tặng Ngữ "Thonmi Sambhota" 2010 do Viet Nalanda Foundation tổ chức.

Chúng tôi đã đọc các lá thư tự giới thiệu và rất cảm kích trước tấm lòng của Thầy và các đạo hữu muốn được thông thạo Tặng ngữ để góp phần vào việc học hỏi Giáo Pháp trong tương lai gần và trong việc dịch thuật để làm lợi lạc chúng sinh trong tương lai xa.

Dựa trên những lá thư tự giới thiệu của quý Thầy và các đạo hữu, Ban Tổ Chức Giải Khuyến Học Tặng Ngữ đã đồng ý trao các giải thưởng như sau:

1. Giải Đồng Hạng cho **Thầy Thích Quảng Thiện**
2. Giải Đồng Hạng cho đạo hữu **Nguyễn Mạnh Cường**
3. Giải Đồng Hạng cho đạo hữu **Nguyễn Thị Thanh Mai**

Viet Nalanda Foundation nhận biết là việc tổ chức Giải Khuyến Học Tặng Ngữ "Thonmi Sambhota" còn nhiều thiếu sót. Các tài liệu học tập do chúng tôi lựa chọn để phát giải cũng không được hoàn hảo như ý muốn; mong Thầy và quý đạo hữu đón nhận với lòng thông cảm. Hy vọng trong tương lai, Giải Khuyến Học Tặng Ngữ sẽ phát triển một cách tốt đẹp hơn và các giải thưởng cũng sẽ có chất lượng hơn.

Chúng tôi sẽ gửi sách “*Modern Tibetan Language, Vol. 1*” cũng như “*A Basic Grammar of Modern Tibetan*” về Việt Nam vào cuối tháng 10/đầu tháng 11, 2010 để nhờ người trao tay đến quý đạo hữu. Riêng phần thân âm của quyển “*Say It In Tibetan,*” chúng tôi sẽ gửi link để Thầy và các đạo hữu có thể hạ tải xuống.

Thân mến kính chúc Thầy và các đạo hữu luôn an lạc, tinh tấn, Bồ Đề tâm mỗi ngày mỗi thêm kiên cố. Rất mong tất cả cùng giữ liên lạc với nhau để trao đổi thêm trong việc trau dồi Tặng ngữ và tu học Giáo Pháp Kim Cương Thừa.

Ban Tổ Chức Giải Khuyến Học Tặng Ngữ  
Learning Tibetan Award Program (LTAP)  
Viet Nalanda Foundation/ Zangpo Project  
Website: [www.vietnalanda.org](http://www.vietnalanda.org)  
Email: [vietnalanda@ymail.com](mailto:vietnalanda@ymail.com)